



เขียนนายพวกชอบตัดไม้ทำลายป่า

เรียน คุณเอก วิภาวดี

ผมเป็นประชาชนชาวไทยในท้องถิ่นรากหญ้าผู้หนึ่งของ อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา ผมเป็นคนรักและหวงแหนป่าไม้หรือต้นไม้ และเกลียดชังพวกที่ชอบตัดไม้ทำลายป่าไม้หรือต้นไม้ตัดต่อกันมานานหลายปีทีเดียว ดังที่เป็นข่าวทางสื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ ติดต่อกันมานานหลายปีมาจนถึงปัจจุบันนี้ เกี่ยวกับพวกนายทุนผู้มีอำนาจอิทธิพล สมคบกับพวกนักการเมืองระดับชาติ นักการเมืองระดับท้องถิ่น ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคตลอดจนระดับท้องถิ่นร่วมกันลงทุนตัดไม้ทำลายป่าที่อยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ป่าสงวนแห่งชาติ หรือป่าไม้ที่อยู่ในพื้นที่สาธารณะที่เป็นพื้นที่ว่างเปล่ายังไม่มีเอกสารหรือหนังสือสิทธิตามกฎหมายเพื่อทำการขุดเอาพื้นที่ป่าไม้ที่ตัดทำลายแล้วเอามาเป็นทรัพย์สินส่วนตัวและให้แก่เครือญาติพี่น้อง หมู่พวกห้องบริวารของตนเอง จึงทำให้พื้นที่ป่าไม้ของประเทศไทยเหลืออยู่น้อยนิดจำกัดไม่ถึง 20% ของประเทศด้วยซ้ำไปที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ จึงทำให้สภาพดินฟ้าอากาศของประเทศทวีตแปรปรวนไปหมดตลอดจนสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศต่าง ๆ ก็ถูกทำลายไปเกือบหมดสิ้นดังที่ทราบกันอยู่

สำหรับในชุมชนท้องถิ่นรากหญ้าในหลายตำบลหลายหมู่บ้านของหลายอำเภอใน จ.นครราชสีมาที่ผมไปผ่านพบประสบการณ์มานานหลายปี ในการพัฒนาชุมชนของท้องถิ่นต่าง ๆ เหล่านี้ ส่วนใหญ่แล้วจะมีการทำลายป่าไม้หรือต้นไม้ที่อยู่ริมฝั่งอ่างเก็บน้ำ ริมฝั่งห้วยหนอง คลอง บึง หรือตามริมฝั่งของถนนหนทาง ตาม

ความคิดของพวกนักการเมืองท้องถิ่น ชอบอ้างเหตุผลว่าป่าไม้หรือต้นไม้ เป็นสิ่งที่ทำให้ดินพังทลาย ไม่ช่วยป้องกันดินพังทลายได้ จึงต้องทำลายทิ้งโดยการไ้ร่ดเบิกโหหรือรูกแทรกเคอร์ติงตะขามเข้ามาจัดการทำลายทิ้งไปเปล่า ๆ และอ้างเหตุผลไปต่าง ๆ นานาว่าเป็นการช่วยกันพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตนเองให้มีความเจริญเข้มแข็งก้าวหน้ามีประสิทธิภาพไปด้วย ซึ่งเป็นความคิดสร้างสรรค์ที่ผิดหลักวิชาการผิดหลักความจริง ผิดหลักจิตวิทยาต่อผู้คนในชุมชนท้องถิ่นแห่งนั้นด้วย

มีหลายตำบลหลายหมู่บ้านที่ผมเห็นมา ทางผู้นำชุมชนท้องถิ่นตลอดจนผู้นำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่ง ได้ทำการติดป้ายโลโก้คำขวัญต่าง ๆ รมรงค์ ใช้ข้อความต่าง ๆ ให้ผู้คนปลูกต้นไม้ รักษาป่าไม้ อย่าตัดไม้ทำลายป่า สายแ่งผู้ตัดต้นไม้ทำลายป่าไม้ แต่ทางผู้นำชุมชนท้องถิ่นกลับไม่เคยทำคามป้ายโลโก้ข้อความต่าง ๆ ที่ทำนคิดขึ้นมาได้เลย โดยผู้นำชุมชนไม่เคยคิดกันบ้างหรือว่าอนาคตของคนรุ่นใหม่รุ่นต่อไป พวกเขาจะมีความเป็นอยู่กันอย่างไรรถ้าไม่มีป่าไม้หรือต้นไม้

ประเทศไทยของเรานับว่ามีบุญใจโชคดีแล้วที่ไม่มีทะเลทรายเหมือนกับในหลายประเทศที่เขามีกัน แต่ในอนาคตนี้ไม่มีเหอกรครบถ้วนไทยบางกลุ่มบางพวกยังไม่มีความคิดถึงคุณค่าประโยชน์ของป่าไม้หรือต้นไม้ เอาแต่การทำลายป่าไม้ไม่หยุดยั้งอยู่เช่นนี้

ด้วยความนับถือ
คนรักป่าไม้

.....
แม้จะมีการรณรงค์ให้เห็นผลกระทบต่อสภาพดินฟ้าอากาศของประเทศและของโลกในเรื่องการตัดไม้ทำลายป่า แต่การตัดไม้ทำลายป่าของขบวนการทำลายล้างโลกไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยหรือประเทศไทยก็ยังมีอยู่ตลอดไป การดำเนินการป้องกันและปราบปรามขบวนการตัดไม้ทำลายป่าของเจ้าหน้าที่รัฐจะอย่างไรเข้มแข็งก็ตาม ประชาชนก็ต้องมีส่วนร่วมในการรักษาป่าไม้เช่นกัน รัฐบาลและสื่อใดต้องรีบแจ้งให้ทางการได้รับทราบ